



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๗ ๐๓๐๕

ที่ รง ๐๔๐๓/๑๐๗๕๗๗

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกและรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

เรียน รองอธิบดี ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการสำนัก เลขาธิการกรม ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรม ยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรม บริการสุขภาพ ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์

ด้วยกระทรวงแรงงานได้มีหนังสือ ที่ รง ๐๒๐๔.๒/ว ๑๑๙๑ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ แจ้งว่าจะดำเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จำนวน ๑ ตำแหน่ง คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ) ตำแหน่งเลขที่ ๑๗ กองบริหารทรัพยากรบุคคล โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์ การประเมินบุคคลและการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ตามประกาศกระทรวงแรงงาน ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกและรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงขอให้ข้าราชการที่มีคุณสมบัติและประสงค์จะสมัครเข้ารับการแต่งตั้ง ดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดทำแบบแสดงข้อมูลบุคคลเพื่อประกอบการคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท วิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
๒. จัดทำแบบแสดงผลงานสำคัญที่ประสบความสำเร็จที่แสดงให้เห็นถึงความรู้ความสามารถ เป็นที่ประจักษ์ ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
๓. จัดทำแบบข้อเสนอวิสัยทัศน์ ความคาดหวัง เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงานและแก้ไขปัญหา ต่างๆ ของงานในตำแหน่งที่สมัคร ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ เชี่ยวชาญ
๔. จัดส่งเอกสารตามข้อ ๑ - ๓ จำนวน ๖ ชุด (ต้นฉบับ ๑ ชุด และสำเนา ๕ ชุด) โดยตรงได้ที่ กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ระหว่างวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ ในวันและเวลาราชการ และสามารถเรียกดูข้อมูล และสั่งพิมพ์ ได้ที่เว็บไซต์กองบริหารทรัพยากรบุคคล <http://home.dsd.go.th/hr>

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

(นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล)

อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน